

Ươm những mầm xanh cho một rừng hoa đẹp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Thái Bình, tổng số hộ nghèo giảm từ 15.739 hộ, tỷ lệ 2,4% (theo kết quả tổng rà soát năm 2021) xuống 14.070 hộ, tỷ lệ 2,14% (năm 2022); giảm 1.699 hộ, tỷ lệ 0,26% so với kết quả tổng rà soát, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao giảm 0,2%. Năm 2023, tỉnh Thái Bình không đề nghị điều chỉnh mục tiêu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo Chính phủ giao là 0,2%.

Đến nay, từ kết quả rà soát sơ bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2023 giảm còn 12.292 hộ (tỷ lệ 1,87%), giảm 1.778 hộ (giảm 0,27%); hộ cận nghèo giảm còn 13.099 hộ (tỷ lệ 2,0%), giảm 1.755 hộ (giảm 0,26%). Dự kiến đến năm 2025 giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo so với kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025), hạn chế hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh.

Theo đánh giá của Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội Phí Ngọc Thành, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" trong những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ. Phong trào thi đua được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ



Thái Bình tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện xuống cơ sở khám, tư vấn miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tích cực; đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua được khen thưởng. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Có thể kể đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình với đội ngũ công chức, người lao động tích cực góp ngày lương để ủng hộ các quỹ từ thiện như: Quỹ vì người nghèo,

Quỹ nhân đạo, Mái ấm công đoàn... với số tiền hơn 200 triệu đồng/năm. Nhiều cá nhân trong đơn vị còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi hỗ trợ không chỉ cho nhiều địa phương trong tỉnh mà còn ở tỉnh ngoài như: tặng 150 suất quà trị giá 75 triệu đồng cho một số hộ nghèo tại xã Đông Vinh, Đông Hưng vào dịp lễ tết. Đồng chí kiểm sát viên Phòng số 2 là thành viên Ban quản trị Hội Thiện nguyện Thái Bình đã cùng thành viên của Hội vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ tiền, hiện vật với giá trị lớn; hàng tuần, trực tiếp đến từng gia đình, từng địa phương để trao quà, tiền bảo trợ cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trung

tâm bảo trợ xã hội, trẻ em khuyết tật hay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hay như Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" gắn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; chỉ đạo xây dựng các mô hình sinh kế giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Phát huy hiệu quả mô hình "Quản dân y kết hợp", Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình đã triển khai 02 phòng khám quân dân y tại Đồn Biên phòng Trà Lý và Đồn Biên phòng Cửa Lân. Kết quả đã khám và điều trị cho trên 8.120 lượt người; tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 lượt đối tượng chính sách và người nghèo với tổng giá trị gần 40 triệu đồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tiếp tục hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản và thích ứng với biến đổi khí hậu; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội cho biết, thời gian tới, Thái Bình chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao tinh thần, vật chất, đảm bảo công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Năm 2024, với nhu cầu tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khám bệnh miễn phí cho người dân xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.

vùng dự kiến 96.140 triệu đồng (trong đó, ngân sách trung ương 87.400 triệu đồng, ngân sách địa phương 8.740 triệu đồng), Thái Bình đặt mục tiêu giảm từ 1.000 đến 1.500 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nghèo, tạo việc làm gắn với thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho 100% người nghèo, người cận nghèo theo quy định. Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thường xuyên, được cấp thẻ BHYT và được hỗ trợ mai táng phí khi tử trần theo đúng quy định của chính sách. Thực hiện trợ giúp đột xuất đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa tham gia thực hiện trợ giúp xã hội...

Giải pháp đặt ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, tạo tính chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo; tập trung lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, bố trí kịp thời ngân sách để thực hiện tốt các chế độ, chính sách giảm nghèo, chú trọng huy động đóng góp của các doanh nghiệp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường lồng ghép các hoạt động giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nhằm tăng nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

Các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua và kịp thời, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo để biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, ước mơ những mầm xanh cho một rừng hoa đẹp "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". ■

AN TRINH